

THÔNG BÁO

**KẾT LUẬN CỦA ĐỒNG CHÍ PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY
tại Hội nghị quán triệt, triển khai Đề án “Hội Nông dân các cấp là nòng cốt
trong tổ chức sản xuất nông nghiệp theo hướng hợp tác, liên kết chuỗi giá trị;
xây dựng và nâng cao chất lượng các sản phẩm OCOP, giai đoạn 2022-2025”**

Ngày 19/5/2022, tại Hội nghị quán triệt, triển khai Đề án “Hội Nông dân các cấp là nòng cốt trong tổ chức sản xuất nông nghiệp theo hướng hợp tác, liên kết chuỗi giá trị; xây dựng và nâng cao chất lượng các sản phẩm OCOP”, giai đoạn 2022-2025” do Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh tổ chức; sau khi nghe đồng chí Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh quán triệt, triển khai Đề án và ý kiến phát biểu của các đại biểu, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kết luận như sau:

1. Với chủ trương, phương châm chỉ đạo rõ việc, rõ kết quả thực hiện, từ đó nâng cao vị thế, uy tín và phát huy vai trò nòng cốt của hội nông dân các cấp trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, Thường trực Tỉnh ủy đã giao Hội Nông dân tỉnh xây dựng, trình UBND tỉnh phê duyệt, ban hành và thực hiện Đề án “Hội Nông dân các cấp là nòng cốt trong tổ chức sản xuất nông nghiệp theo hướng hợp tác, liên kết chuỗi giá trị, xây dựng và nâng cao chất lượng các sản phẩm OCOP, giai đoạn 2022-2025”.

Việc xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện Đề án có ý nghĩa, vai trò quan trọng, góp phần tiếp tục thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ về phát triển nông nghiệp, nông dân và nông thôn, cũng như thực hiện thắng lợi mục tiêu “xây dựng tỉnh Bắc Giang phát triển toàn diện, vững chắc, nằm trong 15 tỉnh, thành phố phát triển có quy mô kinh tế (GRPD) dẫn đầu cả nước vào năm 2025” như Nghị quyết Đại hội XIX của Đảng bộ tỉnh đề ra. Cùng cố, khẳng định và nâng cao vị trí, vai trò của hội nông dân các cấp trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo cải thiện, nâng cao chất lượng đời sống của người dân. Xây dựng và nhân rộng các điển hình, mô hình mới, cách làm hay trong sản xuất nông nghiệp và tạo ra các sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh. Tạo ra chuỗi liên kết, hợp tác từ sản xuất đến tiêu thụ, giúp người dân dễ dàng tiếp cận với các sản phẩm đầu vào phục vụ sản xuất và yên tâm với sản phẩm tạo ra, không lo tình trạng “được mùa mất giá” hay “giải cứu” nông sản. Tăng cường sự liên kết, gắn bó giữa người nông dân với doanh nghiệp, người tiêu dùng và chính quyền các cấp; từng bước khẳng định giá trị, chất lượng và nâng cao vị thế các sản phẩm OCOP của tỉnh Bắc Giang.

2. Để các nội dung của Đề án được triển khai thực hiện hiệu quả, yêu cầu các cấp, các ngành cần tập trung làm tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

2.1. Báo Bắc Giang, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh và các cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng, xây dựng và duy trì hiệu quả các chuyên trang, chuyên mục, tin, bài, phóng sự nhằm thông tin, nâng

cao nhận thức cho cán bộ, hội viên, nông dân về các nội dung của Đề án; kịp thời phát hiện, nhân rộng để tuyên truyền về các điển hình, mô hình mới, cách làm hay trong sản xuất nông nghiệp và xây dựng các sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh.

2.2. *UBND tỉnh* chỉ đạo các ngành chức năng, UBND các huyện, thành phố phối hợp chặt chẽ với Hội Nông dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện tốt các nội dung của Đề án đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 615/QĐ-UBND ngày 22/5/2022. Chỉ đạo *Sở Tài chính* xây dựng kế hoạch bố trí ngân sách bảo đảm thực hiện Đề án; *Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn*, *Sở Công Thương* triển khai cụ thể hóa các chính sách hỗ trợ phát triển tổ hợp tác, hợp tác xã nông nghiệp, các chủ thể kinh tế tham gia Chương trình OCOP, tham gia xúc tiến thương mại, quảng bá, giới thiệu sản phẩm, mở rộng thị trường, tổ chức tôn vinh sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu thường niên (2 năm/lần), thường xuyên quản lý chất lượng sản phẩm OCOP, tạo điều kiện để Liên minh Hợp tác xã tỉnh xây dựng các mô hình điểm, chuỗi liên kết, tổ hợp tác xã hỗ trợ nông dân trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm; *Sở Khoa học và Công nghệ* hỗ trợ, hướng dẫn người dân và chủ thể sản xuất đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, hỗ trợ đăng ký sở hữu trí tuệ, mã số, mã vạch, ghi nhãn hàng hóa, áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm, áp dụng các công cụ, hệ thống quản lý tiên tiến để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm.

2.3. *Các huyện ủy, thành ủy* chỉ đạo tuyên truyền, quán triệt nội dung của Đề án để nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, hội nông dân các cấp, nhất là người đứng đầu và người nông dân, chủ thể sản xuất về ý nghĩa, tầm quan trọng của sản xuất nông nghiệp theo hướng hợp tác, liên kết chuỗi giá trị, xây dựng và nâng cao chất lượng các sản phẩm OCOP. Lãnh đạo UBND các huyện, thành phố tập trung quyết liệt thực hiện Chương trình OCOP và có cơ chế cụ thể giao cho hội nông dân cùng cấp thực hiện tốt Đề án trên địa bàn. Chỉ đạo việc lựa chọn, hỗ trợ các chủ thể tham gia Chương trình OCOP theo nội dung công việc và các hạng mục hỗ trợ của Đề án đã được phê duyệt. Lãnh đạo và triển khai tổ chức thực hiện bảo đảm mục tiêu đến năm 2025, 100% cơ sở hội nông dân tổ chức được các hoạt động tuyên truyền, tư vấn, hỗ trợ hội viên, nông dân về hợp tác, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị và tham gia Chương trình OCOP; 100% cán bộ hội nông dân các cấp, giám đốc các hợp tác xã, tổ hợp tác, chi, tổ hội nông dân nghề nghiệp có đăng ký tham gia chương trình OCOP được tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về nâng cao năng lực, các kỹ năng tổ chức, quản trị, liên kết sản xuất và thương mại sản phẩm; xây dựng được khoảng 40 sản phẩm đạt 3 sao trở lên, hỗ trợ 200 sản phẩm OCOP được đưa lên sàn thương mại điện tử, 20-30 sản phẩm OCOP hình thành được chuỗi sản xuất gắn với vùng nguyên liệu ổn định; xây dựng 4 mô hình theo chuỗi giá trị hoạt động có hiệu quả. Có cơ chế hỗ trợ các hợp tác xã, chủ thể tham gia Chương trình OCOP của địa phương. Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đánh giá hoạt động của tổ chức hội nông dân, các chủ thể kinh tế trong quá trình triển khai thực hiện Đề án.

2.4. *Hội nông dân các cấp* - chủ thể có vai trò quan trọng trong triển khai thực hiện Đề án phải tăng cường công tác tuyên truyền, tư vấn, hướng dẫn, nhằm nâng cao nhận thức và trình độ cho hội viên, Nhân dân; phổ biến các chủ trương,

chính sách về tổ chức sản xuất nông nghiệp theo hình thức hợp tác, liên kết; chú trọng xây dựng, nâng cao chất lượng các sản phẩm OCOP. Tập trung tư vấn, hỗ trợ hội viên nông dân và người dân phát triển sản phẩm mới, trong đó ưu tiên phát triển sản phẩm có lợi thế đặc trưng của địa phương gắn với yếu tố văn hoá, con người. Đặc biệt quan tâm đến chất lượng, duy trì, nâng cấp sản phẩm đã được công nhận; xây dựng sản phẩm OCOP mang thương hiệu của tỉnh. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, thúc đẩy chế biến, chế biến sâu, liên kết và gắn với vùng nguyên liệu địa phương để hình thành các chuỗi giá trị hoàn chỉnh, sản phẩm OCOP đặc sắc, có giá trị cao. Quan tâm tư vấn, hỗ trợ các loại hình, tổ chức kinh tế tham gia Chương trình OCOP, trong đó cần ưu tiên hỗ trợ bảo đảm thực chất, hiệu quả cho các hợp tác xã, doanh nghiệp; tích cực đổi mới hình thức, phương pháp, đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ quảng bá, giới thiệu, xúc tiến thương mại, phát triển và mở rộng thị trường. Trước mắt, Hội Nông dân tỉnh phối hợp với các sở, ngành liên quan chuẩn bị, thực hiện tốt gian hàng của tỉnh tham gia trưng bày, quảng bá, giới thiệu tại Festival trái cây và sản phẩm OCOP Việt Nam dự kiến tổ chức từ ngày 28/5 đến ngày 01/6/2022 tại tỉnh Sơn La.

2.5. Giao Ban Dân vận Tỉnh ủy thường xuyên theo dõi, kiểm tra, nắm bắt tình hình triển khai thực hiện Đề án của Hội Nông dân nói riêng và các đề án của các tổ chức chính trị - xã hội nói chung; thực hiện nghiêm chế độ báo cáo với Thường trực Tỉnh ủy theo quy định. *Hàng quý*, báo cáo tại hội nghị giao ban Thường trực Tỉnh ủy với Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh. *Định kỳ 06 tháng*, tham mưu Thường trực Tỉnh ủy nghe các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh báo cáo tình hình, kết quả triển khai thực hiện các đề án. *Hàng năm*, thực hiện kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện từng đề án; tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện chung các kế hoạch, đề án của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy trong vào tháng 11 hằng năm.

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh,
- Ban Dân vận Tỉnh ủy,
- Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh,
- Các sở, cơ quan: Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Khoa học và Công nghệ, Liên minh HTX tỉnh,
- Báo Bắc Giang, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh,
- Các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy,
- UBND các huyện, thành phố,
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.

**T/L BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Nguyễn Văn Năng